



## งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี  
เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใช้ชุดการสอน  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการบัญชี  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้จัดทำ

นางอนุธิดา ดาโรจน์

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่องการบันทึกบัญชี  
เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใช้ชุดการสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นางอนุธิดา ดาโรจน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ : ปีการศึกษา 2561

ประเภทงานวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี (รหัส 2201-2006) เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใช้ ชุดการสอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนในรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ การบัญชี (รหัส 2201-2006) เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประชากรเป็นนักเรียนระดับ ปวช.ปีที่ 3 สาขาการบัญชี จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 134 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ปวช.ปีที่ 3 สาขา การบัญชี ห้อง 3/3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน โดยเลือก แบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ชุดการสอนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใช้ ชุดการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน โดยภาพรวมนักเรียนสอบได้คะแนนก่อน เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.05 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และทุกคนมี คะแนนพัฒนาขึ้น

ผลความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใช้ชุดการสอน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คนที่มีต่อการใช้ชุด การสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน นักเรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด